



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 28 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,759 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 1,374 ราย คัดกรองเชิงรุก 1,073 ราย เรือนจำ 1,294 ราย ต่างประเทศ 18 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,044 ราย อาการหนัก 1,226 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 405 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย เสียชีวิตสะสม 860 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 170,096,982 ราย เสียชีวิต 3,536,500 ราย รักษาหาย 151,933,885 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ อังกฤษ พบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 75% เป็นสายพันธุ์อินเดีย เบลเยียม สั่งระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ของบ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 41 ปี หลังพบหญิงวัย 37 ปี เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงและมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ถือเป็นกรณีเสียชีวิตรายแรกในยุโรปจากอาการนี้ เยอรมนี เริ่มทดลองใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล ตามกฎหมายของ EU ทำให้ประชาชนในยุโรปสามารถเดินทางได้อย่างง่าย เริ่มบังคับใช้ 1 ก.ค.นี้ ญี่ปุ่น เตรียมใช้วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้ อินโดนีเซีย ยืนยันวัคซีนแอสตราเซนเนกามีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หลังเคยสั่งระงับการใช้เมื่อ 16 พ.ค. เนื่องจากมีรายงานชายวัย 22 ปี คนหนึ่งเสียชีวิตหลังฉีดหนึ่งวัน มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,290 ราย ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ประธานคณะก้าวหน้าเพชบุ๊คไลฟ์เรื่องวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat, newtv

-นายธนธร จีรังเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เพชบุ๊คไลฟ์ในหัวข้อ “ประชาชนพร้อม วัคซีนไม่พร้อม : สถานะ ปัญหา และทางออกจากวิกฤตวัคซีน” วันที่ 28 พ.ค. เวลา 21.00 น. ระบุว่า ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาล จากการที่เปลี่ยนเป้าหมายการจัดการและเวลาในการฉีดวัคซีน ความไม่ชัดเจนของบทบาทเอกชน ความไม่ชัดเจนจากการส่งมอบวัคซีนของแอสตราเซนเนกา และเสนอทางออก 5 ข้อ 1.นายกฯ ต้องเจรจาตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน 2.ควบคุม วางแผนสต็อกวัคซีนอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 3.เปิดเผยสัญญาการส่งมอบวัคซีนของผู้ผลิตรายต่าง ๆ 4.ฉีดวัคซีนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ไหนก็ได้ และ 5.มีมาตรการจูงใจไปฉีดวัคซีนไม่ใช่ล้งโทษ

2.สายพันธุ์ C.36.3 ไม่ใช่สายพันธุ์ไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, ผจก.รายวัน, thaigov, js100)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีสื่ออังกฤษรายงานข่าวพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ C.36.3 ที่มาจากไทย ว่า กองระบาดวิทยา รายงานพบการติดเชื้อในชายอายุ 33 ปี สัญชาติอียิปต์ อาชีพผู้ช่วยนักบิน เดินทางถึงกรุงเทพฯ 26 ม.ค. 2564 และเข้ากักตัวที่ โรงแรม NOVOTEL สมุทรปราการ เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งตัวไปรักษาที่รพ.เอกชน ใน จ.สมุทรปราการ เป็นสายพันธุ์ B.1.1.1 ปัจจุบันคือ C.36.3 ผลตรวจก่อนออกจากรพ. วันที่ 16 ก.พ. 2564 ไม่พบเชื้อ บินกลับประเทศอียิปต์ทันที และไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายอื่นเพิ่ม ตามหลักการจึงไม่ควรเรียกสายพันธุ์ไทย เพราะเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

-นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. กล่าวว่า การตรวจสอบการกลายพันธุ์จะต้องได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 แห่ง ข่าวดังกล่าวจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพียงข้อสงสัยจากทางอังกฤษเท่านั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่เอื้อต่อการกลายพันธุ์ เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อเพียง 60 คนต่อประชากร 1 แสนคน ขณะที่ปัจจัยที่เอื้อต่อการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 75 คนต่อประชากร 1 แสนคน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวว่า Public Health England ได้สรุปเอกสารเรื่องการกลายพันธุ์ วันที่ 27 พ.ค. 2564 มีการเขียน Thailand ex Egypt ทำให้มีคนนำมาขยายความคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ ผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในไทย เป็นชาวอียิปต์อายุ 33 ปี เดินทางเข้ามาวันที่ 26 ม.ค. 64 และเข้าสู่ ASQ เก็บสิ่งส่งตรวจที่รพ.จุฬาลงกรณ์พบเป็นสายพันธุ์ B 1.1.1 และรายงานเข้าระบบข้อมูลของโลก จากนั้นถูกจัดเป็น B.1.1.1.36 ปรับเป็น C.36 และล่าสุดเป็น C 36.3 ผู้ป่วยรายรักษาหายแล้ว ตรวจไม่พบเชื้อจึงเดินทางกลับอียิปต์ ไม่ใช่การตรวจเจอในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิการบดี ทวิตข้อความยืนยัน โควิดสายพันธุ์ C.36.3 ควรเรียกว่า สายพันธุ์อียิปต์ไม่ใช่สายพันธุ์ไทย

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เพชบุ๊คว่า สิ่งที่ต้องระวังคือ จำนวนการติดเชื้อในประเทศไทยที่มากและต่อเนื่องมีโอกาสพบการกลายพันธุ์สายพันธุ์ของไทยได้ ต้องตัดวงจรการระบาดให้ได้ ซึ่งมาตรการที่ทำมายังไม่เพียงพอ

3.แนวทางจัดสรรและนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, thebangkokinsight, innnews, voicetv, springnews, mcot, js100, mthai, acnews, thestandard)

ประเด็นข่าว

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. แถลงข่าวว่า การจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเป็นความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยฯ สธ. และ อย. โดยราชวิทยาลัยฯ ได้มอบ บ. ไปโอจีเน็ท จก. ยื่นเอกสารกับ อย. ล่าสุดได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นสามารถนำเข้าและหารีร่วมกับสธ. ในการกระจายวัคซีนให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวัคซีน โดยการจัดซื้อใช้งบฯ ของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ราคาวัคซีนจะรวมกับค่าประกัน ค่าขนส่ง ไม่เกินเข็มละ 1,000 บาท เบื้องต้นจะนำเข้าช่วงเดือน มิ.ย. ประมาณ 1 ล้านโดส ขณะนี้มีเอกชนติดต่อขอซื้อแล้ว 2 หน่วยงานคือ สภาอุตสาหกรรม และปตท. ส่วนของหน่วยงานราชการแต่ละจังหวัดสามารถติดต่อเข้ามาได้ วัคซีนซิโนฟาร์มมีชื่อว่า BBIBP-CorV เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเช่นเดียวกับซิโนแวค และโควาซิน ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพ 79% ไม่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมากเหมือนวัคซีนอื่น ทั้งนี้ ภารกิจการจัดหาวัคซีนทางเลือกในสถานการณ์การแพร่ระบาดฉุกเฉินอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจเกินกว่ากฎหมายเดิม สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนกับราชวิทยาลัยก่อนหน้านี้อาจได้ฉีดวัคซีนหลักของรัฐบาล

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นจริง ประเทศไทยมีวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนชาวไทยคู่ขนานกันไปกับที่รัฐจัดหาให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ทีวี่ช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารว่า บ.แอกแคป แอสเซ็ทส์ จก. เสนอวัคซีนซิโนฟาร์ม 20 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย แต่นายกฯ รวมถึงรรมว.สธ. ไม่ให้เข้าพบ จึงเสนอขายให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าด้านยาและไม่ได้มาขึ้นทะเบียนนำเข้าวัคซีนของซิโนฟาร์ม บริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม คือ บ. ไปโอจีเน็ท จก. ซึ่งยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนครบในครั้งเดียว และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. จะพิจารณาในวันที่ 28 พ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวี่ทุกช่อง, thestandard, sanook)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า วัคซีนซิโนฟาร์มที่ บ.ไปโอจีเน็ท จก. เป็นผู้นำเข้า ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นครั้งที่ 5 ของไทยแล้ว เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 21 - 28 วัน และได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลกแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ch.7

-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ระบุ ได้ปรึกษารองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะขอประสานอบจ.นครราชสีมาใช้เงินท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ และได้ประสาน ก.มหาดไทย ขอให้ปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถใช้เงินท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้ ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เห็นด้วยกับผู้ว่าฯ นครราชสีมา ที่เสนอให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยงบประมาณของตนเอง โดยรอการจัดสรรวัคซีนมาจากส่วนกลาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รรมว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงกรณี บ. แอกแคป แอสเซ็ทส์ จก. ระบุติดต่อตัวแทนรัฐบาลขอนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม 20 ล้านโดส ต้องตรวจสอบว่าเป็นชาวปลอมหรือไม่ ถ้าให้ข้อมูลเท็จแล้วทำให้ประชาชนสับสนจะมีความผิด หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายต้องร้องเข้ามา

4. คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างขอยสวนพลู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, thejournalistclub

-สนง.เขตสาทร โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง กรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบแคมป์คนงานอิตาเลียนไทย ซ.สวนพลู 1 มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากักตัว ว่า มีรายงานผู้ป่วยจริง 14 ราย ได้เข้ารักษาแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ได้เข้ากักตัว และได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำในแคมป์แล้ว

5. โควิดสายพันธุ์อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวี่ช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าการตรวจสอบ COVID-19 สายพันธุ์อินเดียในแคมป์ก่อสร้างเขตหลักสี่ ว่า ขณะนี้ตรวจพบสายพันธุ์อินเดียสะสม 62 คน ส่วนหนึ่งแพร่ออกไปนอกแคมป์ ล่าสุดอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการพบสายพันธุ์อินเดียในอีก 1 จังหวัด แต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะสายพันธุ์อินเดียและอังกฤษมีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม หวังว่ายังจำกัดอยู่ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

6. พื้นที่ต่างๆ ขอรับจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ

-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ระบุ ได้ทำหนังสือถึงก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม เพื่อขอวัคซีน เนื่องจากในเดือนส.ค.-ก.ย. จะมีการแข่งวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศเอเชีย 2021

-ผู้ว่าฯ พังงา หารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนขอรับวัคซีน 3 แสนโดสมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ “พังงา พร้อม” ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ส.ค.นี้

-ผู้ว่าฯ ชลบุรี เผย ต้องรอแผนจัดสรรจากรัฐบาลกลาง ส่วนสสจ.ชลบุรีก็ไม่ทราบว่าจะได้วัคซีนเท่าไร

-จ.ลำพูน คิดค้นแพลตฟอร์ม “คลิก-ภูมิ ลำพูน” จองสิทธิรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในคลิกเดียว

ประเด็นข่าว

-ผู้ว่า ร้อยเอ็ด เตรียมจัดระบบลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปฯ ไลน์ร้อยเอ็ดพร้อม เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 31 พ.ค. เวลา 09.00 น.

-เพชรพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ถามรัฐว่าวัคซีนจะมาทันหรือไม่ เผยเตรียมศูนย์รับวัคซีนเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยินดีแก้ปัญหาให้คนที่ถูกยกเลิกคิว

-โปรโมเตอร์ค่ายมวย เรียกร้องขอวัคซีนให้สมาคมมวยไทย จะได้กลับมาชกได้ตามปกติ ล่าสุดเผยว่า ได้รับโทรศัพท์จากกรม.การท่องเที่ยว เชิญเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน

7.โพสต์ตำหนิกรม.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, sanook

-ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรัักษ์ อดีตพิธีกรรายการดัง โพสต์ไอจีถึงกรม.สธ. ว่าควรฉีดวัคซีนความจริงให้ตัวเอง 100 โดส เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดอ้อมค้อมและไม่จริงใจ

8.กินยาคุม ฉีดวัคซีนซิโนแวค เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความว่า เพื่อนฉีดวัคซีนซิโนแวค ผ่านไป 5 วัน รู้สึกใจสั่น วูบเป็นลม ต้องเข้ารพ. CT scan พบลิ้มเลือดในปอด สุดท้ายเสียชีวิต แพทย์ระบุกินยาคุมกำเนิดจะมีโอกาสเกิดลิ้มเลือดสูง การฉีดวัคซีนอาจเพิ่มโอกาสทำให้เกิดได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยทราบมาก่อน

-นพ.สสจ.สงขลา เผย อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด เบื้องต้นผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหลายโรค ฉีดวัคซีนเข็มแรก 14 พ.ค. หากมีอาการข้างเคียงน่าจะเกิดขึ้นหลังฉีดไม่กี่วัน ได้มีการชันสูตรศพและเก็บตัวอย่างเบื้องต้นไว้แล้ว จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลา 1 สัปดาห์ ส่วนร่างญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศลแล้ว

9.ลัทธิลอบขมฝงกระท่อม อ้างผสมยาแก้โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-สท.ม.ร.บ.แก๊งชาวเมียนมาลอบขมฝงกระท่อมบดเข้าฝังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ บ้านเนินแก้ว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ้างมีคนรับซื้อไปทำตำรายาสมุนไพร ผสมกระท่อมชายขาว-ฟ้าทะลายโจร ใช้ป้องกันโควิด เป็นที่นิยมในหมู่แรงงานเมียนมา

10.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบประเด็นปกปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า มีจนท.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โทรศัพท์ขอตรวจสอบประเด็น หมอศิริราชระบุแพทย์ปิดบังยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทำให้ข้อมูลผู้เสียชีวิตโดยรวมต่ำกว่าความเป็นจริง ว่ามีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่ จึงแจ้งว่าโฆษก ศบค.แถลงว่าจะนำเรื่องไปหารือกับคกก.วิชาการของกรมหนึ่งในสธ.ว่าแนวทางที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ให้ติดตามจากโฆษก ศบค.

11.ปัญหาแนวทางการสื่อสารของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

-การชะลอลงทะเบียนพร้อมทำให้ประชาชนสับสนว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะได้รับวัคซีนหรือไม่ แม้อต่อมา โฆษกฯ ประจำสำนักนายกฯ จะชี้แจงว่า ที่ประชุม ศบค.ให้มีการปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วยังสามารถรับวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม จึงเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีปัญหาด้านการสื่อสารกับสาธารณะ ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนเกิดความสับสน นายกฯ ควรสั่งการให้มีการประสานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วนก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ขนาดกรม.สธ.ยังระบุนอยากให้ศบค.ชี้แจงให้ชัดเจนว่าเปลี่ยนการลงทะเบียนอย่างไร และยิ่งเปรยว่าเรื่องนี้มีปัญหาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

12.การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-สมุทรปราการ ผู้ว่าฯ สั่งเร่งตรวจเชิงรุกที่พักคนงานคลังสตอร์โรงงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงงาน อาร์เอส แคนเนอร์รี่ โรงงานเข้าที่อีสเอเซียน แพคเกจจิงแอนด์แคนนิ่ง และโรงงานสยามพัฒนาพันธ์ุ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีพนักงานทั้ง 3 โรงงาน ประมาณ 4,000 คน พบคนงานติดเชื้อประมาณ 800 คน ในจำนวนนี้พักอาศัยอยู่ในคอนโด 3 แห่ง ใน อ.เมืองสมุทรปราการ นครราชสีมา พบคลังสตอร์ข้างเสริมสวย หมู่บ้านดวงพร ถ.เดชอุดม อ.เมือง ผู้ป่วยเป็นเจ้าของร้าน เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมที่ อ.พิมาย กลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ทั้งครอบครัวและลูกค้า นนทบุรี แคมป์คนงานชินไทย ห้าแยกปากเกร็ด คัดกรองเชิงรุก 570 คน พบผู้ติดเชื้อ 120 ราย สสจ.นนทบุรีสั่งตรวจแรงงานที่เหลืออีก 1,200 คน

13.ขอวัคซีนจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมกลุ่มนักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ที่หน้าสถานทูตอเมริกา ถ.วิฑู เขตปทุมวัน ขอให้รัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยมอบวัคซีนแก่ชาวไทย

ประเด็นข่าว

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch.7

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โพลาร์ แก๊รพ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15 มอบเงิน 2.5 แสนบาท และลำไยกระป๋อง 100 ลัง ให้แก่รพ.บุษราคัม, บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ มอบน้ำจืดเลี้ยงสมุนไพรรักษาโควิด-19, บ. ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จก. มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 13 เครื่อง มูลค่ารวม 637,000 บาท, คณะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง มอบเงิน 1.8 แสนบาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร, สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบหน้ากากอนามัย 4 หมื่นชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 2 หมื่นชิ้น ชุดกาวน์กันเปื้อนห้องปฏิบัติการ 5,160 ชุด ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ 5 พันชิ้น ฯลฯ รวม 1,656,400 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ทวีช่อง 7, 9, TNN, acnews, thebangkokinsight, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดรพ.บุษราคัม ระยะที่ 2 ใช้พื้นที่อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ 1 รับผู้ป่วยได้ 1,076 เตียง ทำให้มีเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดรวม 2,159 เตียง พร้อมติดตั้งเตียงความดันลบสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 101 เตียง ผลการดำเนินงานระยะแรกผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 183 ราย มีอัตราการครองเตียงกว่าร้อยละ 70

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โปสต์ภาพเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือทวิภาคีรัสเซีย-ไทย รวมถึงความร่วมมือในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งมอบวัคซีนสปุตนิค วี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, prachachat, acnews, thebangkokinsight, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถาบันสิรินธรฯ ให้บริการคนพิการทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลกว่า 500 คน นำร่องในเขตกทม.และปริมณฑล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, thejournalistclub, thailandplus, thaigov

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเสวนา Virtual Talk เรื่อง “รักใคร่ให้ชวนฉีด (วัคซีน)” ขวัญ อสม. เสริมกำลัง อสม. จนท.สาธารณสุข สื่อสารสร้างความตระหนักในการฉีดวัคซีน ชักชวนครอบครัวและคนรอบข้างฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ผลสำรวจล่าสุด พบกลุ่มผู้สูงอายุต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.8 และกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ร้อยละ 44.6

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ จ.พิจิตร ดุรพ.สนาม-สถานที่ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-รพ.นครพิงค์ แจกเปลี่ยนจุดฉีดวัคซีนจากโรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬา 100 ปี เป็นอาคารแสดงนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จนท.สสอ.เมืองพิษณุโลก พร้อม อสม.และฝ่ายปกครอง ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนชาวพิษณุโลกสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิดผ่านแอปฯ "พิถีโลกพร้อม"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-สพฉ. จัดรถฉุกเฉินประจำหน่วยฉีดวัคซีนเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ แนะนำการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติ และแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช สำหรับจิตแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ดังนี้ รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้คงที่ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ไม่ควรลดยา เพิ่มยา หรือปรับยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือถอนยาได้ ยาจิตเวชส่วนใหญ่ปลอดภัยต่อการฉีดวัคซีน ยังไม่พบรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์แนวหน้า

-สปสช. เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ดปรับเพิ่มค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้รพ.จากครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท เพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนร่วมช่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยบฯ ส่วนนี้มาจากพ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3 และสปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งสธ. ขอข้อมูลการฉีดวัคซีนจาก MOPH IC เพื่อนำไปประมวลผลและเบิกจ่ายในทุกๆ ครั้งเดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-โซเซียลชื่นชมทีมแพทย์รพ.นครพิงค์ ผ่าตัดด่วนผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกติดโควิด-19 เลือดกำเดาไหลไม่หยุดจนซ็อก ล่าสุดอาการปลอดภัย เป็นการผ่าตัดหนักครั้งที่ 8 สำเร็จ โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใครติดเชื้อ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ เผย ประเด็นนอก.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์อีก 5.5 ล้านเม็ด พร้อมกระจายยาไปสำรองในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นข้อมูลจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, thansettakij, bangkokbiznews, thaipbs)

-นายกฯ ตรวจสอบจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาล ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ กรุงเทพฯ

-กรมราชทัณฑ์ เผย มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,117 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมฯ รวม 15,445 ราย ในเรือนจำและทัณฑสถาน 15 แห่ง เสียชีวิตสะสม 8 ราย

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจง การปรับเปลี่ยนแผนการกระจายวัคซีนเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนแต่ละจังหวัดหากต้องการพัฒนาการลงทะเบียนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่สามารถทำได้ ดังนั้นไม่ได้ยกเลิกหมอบริเวณ แต่เปิดช่องทางให้มีการลงทะเบียนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากขึ้นและเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ผู้ที่ลงทะเบียนหมอบริเวณแล้วจะได้ฉีดตามนัดหมาย และไม่ว่าจะลงทะเบียนทางช่องทางใด ระบบจะรวมข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบหลังบ้านของหมอบริเวณ เพื่อออกใบรับรองเมื่อสิ้นสุดการฉีดเข็มที่สอง

-กทม.มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ประสานสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกเว้นสถาบันกวดวิชา สํารวจจำนวนครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และจนท.ที่เกี่ยวข้อง แจ้งสำนักอนามัย เพื่อจัดสรรและนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน 14 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้ 2 วัน มีประชาชนลงทะเบียนผ่าน "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" 1,698,328 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, sanook

-โทนี่ ฟี หรือ นายธนัญชัย ชนะโชติ นักแต่งเพลงชาวไทย โพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงกรณีมารดาป่วยโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ยื่นขอใช้สิทธิ UCEP โดยประสาน 1330 สปสช.ให้ยื่นยันสิทธิ UCEP COVID กับรพ. (ใช้ได้ทุกรพ.ทั้งรัฐบาลและเอกชน) รักษาอยู่ 3 สัปดาห์ ย้ายไปอยู่ห้องปกติอีก 5 วัน จึงกลับบ้านได้ ค่าใช้จ่ายเกือบ 5.8 แสนบาท ซึ่งรพ.จะเคลียร์กับสปสช.เอง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 8 ติดตามการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ จ.นครพนม มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการ 12 รพ. มีตำรับแผนไทยที่ใช้ 17 ตำรับ ส่วนสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีรพ.สธ.ร่วมกับกลุ่มปลูกวิสาหกิจชุมชน 7 แห่ง

ปลดล็อกกระท่อมจากบัญชียาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-คกก.หมู่บ้าน ต.โนนเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 4 หมู่บ้าน ดีใจที่มีประกาศยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ สธ.อนุญาตให้หมู่ 1, 2, 3 และ 4 ต.โนนเตา นำร่องปลูกพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และเป็น 1 ใน 8 จังหวัดภาคใต้ที่สามารถปลูกพืชกระท่อมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของป.ป.ส. และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชาวบ้านจะนำไปกระท่อมมาแปรรูปเพื่อใช้ทางการแพทย์ในอนาคต ทั้งการเคี้ยวใบสด การนำมาทำยาลูกกลอน ตากแห้ง เป็นส่วนผสมของขนมขบเคี้ยวและซง เป็นชาดื่ม เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยตามภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ยังคงเข้มงวดการปลูกไม่เกินบ้านละ 3 ต้น งดขายเพื่อให้นำไปเป็นส่วนผสมของยาเสพติดและอื่นๆ

โรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ แนะนำหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันตนเอง

รางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-WHO มอบรางวัล "เนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ" ให้ สสส. ที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพ สร้างระบบเชื่อมต่อสุขภาพดี ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้

แนะนำการเล่น surf skate

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, mcof

-กรมการแพทย์ ระบุ การเล่น Surf Skate หากขาดอุปกรณ์ป้องกัน เสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า ช่องปากและฟัน หากกางกระแทกแรงอาจถึงขั้นขากรรไกรหักได้ แนะนำใส่อุปกรณ์ป้องกันลดอันตราย

อาหารบำรุงปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, springnews, newtv, Bangkokbiznews

ประเด็นข่าว

-กรมอนามัย แนะนำ ชিং พริกหวาน แอปเปิล ฟักทอง ขมิ้นชัน มะเขือเทศ ธัญพืชต่างๆ น้ำมันมะกอก หอยนางรม และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ กินเป็นประจำช่วยบำรุงปอด

ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าทำร้ายตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นางขวัญรัตน์ หัสธา อายุ 51 ปี อยู่ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขอความช่วยเหลือลูกสาว อายุ 18 ก่อนหน้านี้เป็นเด็กเรียนเก่ง ต่อมาชอบเก็บตัว คลุ้มคลั่ง กรีดข้อมือตัวเอง และพยายามฆ่าตัวตาย แพทย์ระบุว่า ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า นำตัวมารักษาที่บ้านแต่อาการยังไม่ดีขึ้น

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel